

Hội thảo chuyên đề: “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận, thực tiễn”.

Chiều ngày 28.10.2022, Tại hội trường 703-E1, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Luật học Mùa thu với chủ đề “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận, thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức kết hợp cả hai hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.



Tham gia trực tiếp tại hội trường có nhiều chuyên gia, nhà khoa học pháp lý có uy tín như: GS.TS. Võ Khánh Vinh – Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN; GS.TS. Phạm Hồng Thái – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật; GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN; PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, ... và nhiều đại biểu khác là các cán bộ, học viên, sinh viên đến từ các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo. Ngoài ra, hội thảo còn thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu thông quan nền tảng Zoom.

Hội thảo được chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất có chủ đề “Những vấn đề chung về nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong Nhà nước pháp quyền” do GS.TS. Võ Khánh Vinh và PGS.TS. Đặng Minh Tuấn điều hành. Phiên thứ hai của Hội thảo xoay quanh “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong các ngành luật” điều hành bởi GS.TS. Phạm Hồng Thái và GS.TS. Nguyễn Đăng Dung.

Trong phiên đầu tiên, Hội thảo có 04 diễn giả trình bày phần tham luận bao gồm: Tham luận “Bình đẳng trong Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận và pháp luật” (GS.TS. Võ Khánh Vinh); Tham luận “Bình đẳng trong Nhà nước pháp quyền - cách tiếp cận phi truyền thống” (TS. Mai Văn Thắng); Tham luận “Bình đẳng trong lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý: Nội dung và ý nghĩa” (PGS.TS. Đỗ Đức Minh); Tham luận “Quyền bình đẳng trước pháp luật và quyền không bị phân biệt đối xử trong Luật nhân quyền quốc tế” (PGS.TS. Vũ Công Giao-HVCH. Vũ Minh Châu).

Sau giờ nghỉ giải lao, Hội thảo tiếp tục phiên thứ hai với 04 tham luận: Tham luận “Bầu cử và nguyên tắc bình đẳng bầu cử của Việt Nam hiện nay” (GS.TS. Nguyễn Đăng Dung); Tham luận “Giá trị bình đẳng trong mối liên hệ với mô hình và chức năng tổ tụng hình sự” (PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh); Tham luận “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của đương sự trong Tố tụng dân sự” (ThS. Trần Công Thịnh); Tham luận “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường” (PGS.TS. Doãn Hồng Nhung).

Tại phần cuối của Hội thảo, Ban điều hành đã dành khoảng 15 phút để các đại biểu có mặt trong hội trường cũng như tham dự trực tuyến đặt câu hỏi cho các diễn giả. Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh nội dung như Nhà nước pháp quyền, việc áp dụng nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, ...

Sau gần 04 tiếng làm việc nghiêm túc, hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Phát biểu kết thúc hội thảo, GS.TS. Phạm Hồng Thái và GS.TS. Nguyễn Đăng Dung gửi lời cảm ơn tới toàn thể các đại biểu đã quan tâm, dành thời gian đến tham gia hội thảo, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học đã đem đến Hội thảo những phần trình bày tham luận mang hàm lượng khoa học rất cao.